

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕

โดย ญัฐทิพย์ กบิลคาม
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ น.

นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๑ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนโดยใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ต่อจากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระซึ่งในวันนี้มีการบรรจุกระทู้สด ๔ กระทู้และกระทู้ถามทั่วไป ๔ กระทู้ ดังนี้

๑. กระทู้ถามสดเรื่องนโยบายบัตรเครดิตเกษตรกร ตั้งถามโดย ส.ส. ชูวิทย์ พิทักษ์พรพลลภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้ตั้งถามเกี่ยวกับการดำเนินโครงการนโยบายบัตรเครดิตเกษตรกรของรัฐบาลที่ผ่านมาขณะนี้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวนกี่รายและกระทรวงการคลังได้ออกบัตรเครดิตเกษตรกรไปแล้วเป็นจำนวนกี่รายเหลือบัตรเครดิตเกษตรกรอีกจำนวนเท่าใด เกษตรกรที่จะทำบัตรเครดิตเกษตรกรต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

นายธนศักดิ์ เล็กอุทัย รมช. กระทรวงการคลัง ได้ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่าขณะนี้เกษตรกรที่มาขอบัตรแล้วกว่า ๑ ล้านราย ซึ่งอนุมัติไปแล้วกว่า ๑ แสนราย รวมทั้งได้ชี้แจงเกี่ยวกับการขยายโครงการดังกล่าวและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายบัตรเครดิตเกษตรกร รวมถึงการสมัครบัตรเครดิตเกษตรกร ซึ่งเบื้องต้นได้เปิดโอกาสให้กับชาวนาก่อน ต่อจากนั้นจะได้ขยายผลให้กับเกษตรกรส่วนอื่นๆ ต่อไป ส่วนหลักเกณฑ์การสมัครนั้น รมช. กระทรวงการคลังกล่าวว่า จะขอรับไปดูแล ปรับปรุงให้เกษตรกรสามารถสมัครได้ง่ายขึ้น

๒. กระทู้ถามสดเรื่อง ปัญหาการกำกับดูแลสมาคมกีฬาของกรกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งถามโดย ส.ส. ศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย ได้ตั้งถามเกี่ยวกับข่าวการบริหารงานของสมาคมกีฬาไม่โปร่งใสในเรื่องเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของสมาคม โดยได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากกรกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเรื่องดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์โลก ๒๐๑๒ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จึงขอถามว่า รมต. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบนโยบายให้กรกีฬาแห่งประเทศไทย อย่างไรบ้าง

นายชุมพล ศิลปอาชา รมว. กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้ตอบชี้แจงโดยกล่าวว่าสมาคมกีฬาต่างๆ นั้น ก่อตั้งมานานจึงอาจมีปัญหาสะสมมานานเช่นกัน ซึ่งล่าสุดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้ยุบสมาคมไป ๑ สมาคมแล้ว เพื่อยุติปัญหาระหว่างสมาคม ซึ่งในอดีตการจะยุบสมาคมกีฬาที่มีปัญหานั้นทำได้ยากเนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับตามกฎหมายฉบับใหม่จะสามารถควบคุมสมาคมต่างๆ ได้มากขึ้น ส่วนการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์โลก ๒๐๑๒ นั้น ได้มีการปรับปรุงสนามกีฬาต่างๆ คาดว่าจะเสร็จภายในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ ส่วนที่พักนักกีฬานั้นได้จัดไว้ตามโรงแรมที่มีชื่อเสียง ๔ แห่ง และหากสนามกีฬาหลักเสร็จไม่ทันก็ได้เตรียมสนามกีฬาราชวังคลากีฬาสถานไว้สำรองแล้ว

๓. กระทู้ถามสด เรื่อง กระทรวงมหาดไทยกับกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ช.) ชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงต่อนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งตั้งถามโดย ส.ส. งามอาจ คล้ายไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ ได้ถามว่า รมต. ชูชาติ หาญสวัสดิ์ รมช. มหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่และได้มีการประชุมรวมถึงผลการประชุมเป็นอย่างไร

นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รมช. กระทรวงมหาดไทย ได้ตอบชี้แจงโดยกล่าวว่าการประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ส่วนตำแหน่งประธานนั้นเป็นหน้าที่ของ รมว. กระทรวงมหาดไทย แต่เมื่อ รมว. ไม่ได้เข้าประชุมก็เป็นหน้าที่ของ รมช. ในการเข้าประชุมแทนและได้ทำตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ รมช. มหาดไทยได้ปฏิเสธ เรื่องการล้างมลทินให้ผู้กระทำความผิด

๔. กระทู้ถามสด เรื่อง การปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ตั้งถามโดย ส.ส. นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดพัทลุง ได้ถามกรณีการ์ด นปช. ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีหลายกระทรวง ซึ่งตามรายงานของ คอป. ระบุว่าการ์ด นปช. หลายคนทำผิดกฎหมาย จึงต้องการทราบว่ารัฐบาลจะมีการดำเนินคดีต่อการ์ด นปช. หรือไม่อย่างไร รวมถึงได้สอบถามคดีลอบฆ่า พลเอกกรมเกล้า ว่ามีความคืบหน้าเพียงใด

รตอ. เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงโดยปฏิเสธการให้การ์ด นปช. มารับใช้ทางการเมือง และรัฐบาลไม่เคยช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ส่วนความเห็น คอป. เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความเห็น แต่การดำเนินคดีต่างๆ เป็นไปตามกฎหมาย ส่วนความคืบหน้าคดีต่างๆ กรณีการชุมนุมและการปราบปรามการชุมนุมทางการเมืองนั้น ขณะนี้ศาลได้ไต่สวน ๑ คดี ยังคงเหลืออีก ๓๓ คดี

พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก รมว. กระทรวงยุติธรรม ได้ตอบชี้แจงกรณีผู้ตั้งกระทู้กล่าวหาว่า ตนเองได้ไปพบกับผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่อานหนึ่งในโรงแรมรามามาการ์เด็น ทั้งนี้ รมต. ประชา ชี้แจงว่าในวันนั้นมีการสัมมนาที่โรงแรมดังกล่าว ซึ่งทั้งตนเองและผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่อานนั้นต่างก็เข้าไปร่วมสัมมนาด้วยกัน ไม่มีการพูดกันในเรื่องคดีความตามที่ผู้ตั้งกระทู้กล่าวหาว่าวิ่งเต้นให้คดีของคนเสื้อแดง รวมทั้งปฏิเสธการเข้าประกันนายแจ้ง ดอกจิก แต่ได้ดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรม

เมื่อจบวาระกระทู้ถามสดแล้ว ได้เข้าสู่วาระกระทู้ถามทั่วไป ดังนี้

๑. กระทู้ถามทั่วไปเรื่อง โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๑๓ ให้เป็นสี่ช่องจราจร ตั้งถามโดย ส.ส. วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตั้งถามไว้ ๒ ประเด็นคือ

- กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงมีนโยบายที่จะปรับปรุงโดยการขยายทางหลวงหมายเลข ๑๑๓ ช่วงชนแดนต่อเขตแขวงพิจิตร ให้เป็นถนน ๔ ช่องจราจรตลอดทั้งหมดหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

- ได้มีการพิจารณาให้ใช้งบประมาณปี ๒๕๕๕ เพื่อปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๑๓ ช่วงดังกล่าว ด้วยจำนวนเงิน ๖๐ ล้านบาท ดังที่กรมทางหลวงเสนอขอจัดไว้ในรายละเอียดขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในชั้นคณะกรรมการพิจารณาหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมช. คมนาคม ได้ตอบชี้แจงว่าปัจจุบันได้ปรับปรุงให้มีการทำเป็น ๔ เลนใน ๓ ช่วงๆ ละประมาณ ๔ กิโลเมตร โดยของบประมาณตามความจำเป็น โดยจะเป็นจุดที่ผ่านชุมชน ผ่านตลาด เป็นต้น ซึ่งกระทรวงคมนาคม ยังคงโครงการดังกล่าวให้ขยาย ๔ เลน ทั้งหมด เพียงแต่ต้องรอ งบประมาณตามความจำเป็นและได้ชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณว่าปีนี้ได้รับจัดสรร ๓๕ ล้านบาท ซึ่งจะสามารถ ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๑๓ ได้แน่นอน

๒. กระทู้ถามทั่วไปเรื่องแผนงานการก่อสร้างและขยายถนนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ตั้งถามโดย ส.ส. ชีรรัตน์ สำเร็จวานิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กรุงเทพมหานคร โดยตั้งถามไว้ ๓ ประเด็น คือ ๑. กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้ กรุงเทพมหานคร จัดทำแผนงานหรือโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่ลาดกระบังหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด ๒. กระทรวงมหาดไทยจะสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาการจราจร ติดขัดในเขตลาดกระบังในเส้นทาง ถนนฉลองกรุง - อ่อนนุช และเส้นทาง ถนนอ่อนนุช - ลาดกระบัง ได้เมื่อใด ๓. กระทรวงมหาดไทยจะประสานความร่วมมือกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อก่อสร้างถนนทางเข้า - ออก และเชื่อมต่อถนนไปยังด้านตะวันออกของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรได้หรือไม่ ถ้าได้จะดำเนินการได้เมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตอบชี้แจงโดยกล่าวว่า ปัญหาของรถติดมาจากหลายสาเหตุ เช่น ฝนตกหนักทำให้ระบายน้ำไม่ทัน ซึ่งรัฐบาลได้จัดงบประมาณหลายหมื่นล้านบาทให้กับเขตต่างๆ ของ กทม. เพื่อทำการขุดลอกคูคลองต่างๆ แต่เกิดปัญหาความล่าช้า ซึ่ง รมต. วรวัจน์ รับปากว่าจะรับเรื่องที่ ส.ส. ชีระวัฒน์ เสนอแนะเพื่อไปพิจารณาดำเนินการต่อไป นอกจากนี้รัฐบาลได้เข้าไป ช่วย กทม. ร่วมจัดการปัญหาต่างๆ แล้ว และจะเร่งดำเนินการตามแผน ในส่วนของถนนอ่อนนุช - ลาดกระบัง, ถนนคลองกุ่ม - อ่อนนุช โดยมี ๑๐ โครงการที่กำลังดำเนินการ และจะได้ติดตามโครงการต่างๆ อย่างใกล้ชิด

๓. กระทู้ถามทั่วไปเรื่องการจัดตั้งสมาคม อสม. นครบาล ตั้งถามโดย ส.ส. รัฐภากรณ์ แก้วสมิท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ทั้งนี้ผู้ตั้งกระทู้ได้สอบถามกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย พัฒนาและสร้างอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเรียกว่า อสม. นครบาล ทำหน้าที่เป็นตัวแทนภาคประชาชนร่วมดูแลสุขภาพประชาชนในเขตเมือง ซึ่งตั้งเป้าจะอบรม อสม. นครบาล ให้ได้ ๕,๐๐๐ คน ใน ๕๐ เขตของกรุงเทพฯ ภายในปีนี้ จึงขอเรียนถามว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทราบหรือไม่ว่า กรุงเทพมหานคร มี อสส. (อาสาสมัครสาธารณสุข) ซึ่งไม่ได้เรียกว่า อสม. แต่ใช้ระเบียบ เดียวกัน คือเป็น อสม. ในกรุงเทพฯ ดังนั้น การที่รัฐบาลสนับสนุนให้มีสมาคม อสม. นครบาล ซึ่งเป็นความ เข้าใจผิดและแทรกแซงอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครหรือไม่ อย่างไร

น.พ. สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รมช. กระทรวงสาธารณสุข ได้ตอบชี้แจงว่าทางกระทรวงทราบดี เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ออกระเบียบ เมื่อปี ๒๕๓๔ ในการกำหนดให้มี อสส. ในกรุงเทพมหานคร ขณะเดียวกันกระทรวงเองก็มีภารกิจในการพัฒนา อสม. ให้มีศักยภาพ ดังนั้น การอบรม อสม. ครั้งนี้ถือว่าเป็น แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ อสม. ทุกพื้นที่และกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้แบ่งแยก อสม. ออกจาก อสส. แต่จะดูแลภาพรวมทั้ง อสม. และ อสส. จึงได้จัดการอบรมซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ ส่วนการตั้งเป็น สมาคม อสม. นครบาลนั้น ก็เป็นไปตามระเบียบเช่นเดียวกัน มิได้มีเจตนาแทรกแซงอำนาจหน้าที่ของ

กรุงเทพมหานคร ขณะเดียวกันก็เป็นภารกิจในการขยายเครือข่าย อสม. ได้ร่วมกันประสานงานกัน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและจะได้ขยายต่อไปในชุมชนเมืองตามจังหวัดต่างๆ ด้วยโดยใช้งบประมาณจาก สปสช. และได้มีการประเมินหลังการอบรม ปรากฏว่าเป็นการอบรมที่ทำให้ อสม. และ อสส. ได้รับประโยชน์ ซึ่งทั้ง อสม. และ อสส. เรียกร้องให้มีการอบรมเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการใช้งบประมาณที่คุ้มค่าและยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ก้าวท้าว กทม. แต่อย่างใด

๔. กระทั่งถามทั่วไป เรื่อง การปรับขึ้นค่าตอบแทน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตั้งถามโดย ส.ส. ครุमानิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดสุรินทร์ โดยผู้ตั้งถามได้สอบถามกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายสนับสนุนให้มีการปรับขึ้นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือไม่ เมื่อใด อย่างไร ขอทราบรายละเอียด เนื่องจากปัจจุบันตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้กำนัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ผู้ใหญ่บ้านได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบได้รับค่าตอบแทน เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการยังชีพเนื่องจากต้องสละเวลาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม จึงขาดโอกาสในการสร้างงานมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข

นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รมช. กระทรวงมหาดไทย ได้ตอบชี้แจงว่า ได้มีการปรับค่าตอบแทนมาแล้ว ๒ ครั้ง และขณะนี้กำลังศึกษาระเบียบในการขึ้นค่าตอบแทน ซึ่งระบุว่าจะต้องมีการประเมินทุก ๕ ปี ก่อน จึงจะสามารถขึ้นค่าตอบแทนได้ ส่วนข้อเสนอแนะของผู้ตั้งกระทู้ถามนั้น รัฐบาลจะรับไว้พิจารณา ดำเนินการต่อไป

เมื่อจบวาระกระทู้ถามทั่วไปแล้ว ประธานได้ดำเนินการประชุมต่อโดยเป็นวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม เรื่องแรก คือ เรื่อง รับทราบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามมาตรา ๑๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จำนวน ๒ ฉบับ คือ รายงานการรับและใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ ขดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และรายงานการรับและใช้จ่ายเงินของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน

จากนั้น ประธานขอหารือต่อที่ประชุมขอนำ เรื่องที่ ๒.๑๗ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ๒.๒ ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง ดังนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องรับทราบเรื่องที่ ๒.๑๗ คือรายงาน การรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๐ ทั้งนี้ มีสมาชิกอภิปรายซักถามพอสมควร เช่น เพราะเหตุใดจึงมีหน่วยงานกว่า ๑๐ หน่วยงานที่ไม่ส่งรายงาน ซึ่งการส่งรายงานเป็นไปตามกฎหมาย, รัฐบาลได้นำเงินงบประมาณไปใช้ในต่างประเทศมากน้อยเพียงใดและได้ผลอย่างไร รวมทั้งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดทำรายงานยังไม่สมบูรณ์ ขอให้รัฐบาลถอนรายงานออกไปก่อน ทั้งนี้กรมบัญชีกลางได้ตอบชี้แจงเกี่ยวกับสถานะงบการเงิน จากนั้น นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช. กระทรวงการคลัง ได้ตอบชี้แจงเกี่ยวกับความพร้อม

ของการทำรายงานดังกล่าว โดยยอมรับว่าการทำรายงานยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงขอถอนรายงานดังกล่าวเพื่อนำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์และจะได้นำเสนอรัฐสภาต่อไป

ต่อจากนั้น ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาเรื่องรับทราบเรื่องที่ ๒.๒ และ ๒.๑๕ คือ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๑ และรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีสมาชิกอภิปรายอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นการอภิปรายแสดงความพอใจต่อรายงานดังกล่าว รวมถึงได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเมื่อจบการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว ประธานได้สั่งปิดประชุมในเวลาประมาณ ๑๗.๑๕ น.